

เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๖ ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

ในมณฑลของร่วมชาติไทย พรรคนซอถอว่าชาติคือร่างกายของเรา เรา
จะไม่ยอมขายหรือทำตายร่างกายของเราเองเป็นอนาชาด และนคอกำ
ปฏิญญาของธมาธิกทุกคนที่จะต้องปฏิญญา.

จึงขอประกาศให้ทราบ ตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราช-
บัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๐

รามราชภักดี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การจดทะเบียนพรรคปราบคอรัปชั่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับจดทะเบียนพรรคการเมือง ตาม
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายการดังต่อไปนี้

<u>เลขทะเบียน</u>	๓/๒๕๐๐
<u>วันรับจดทะเบียน</u>	๓๑ มกราคม ๒๕๐๐
<u>ชื่อพรรคการเมือง</u>	ปราบคอรัปชั่น
<u>ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่</u>	บ้านเลขที่ ๖๘ ถนนใต้พระยา ตำบล มหาพฤฒาราม อำเภอบางรัก จังหวัด พระนคร

เล่ม ๑๔ ตอนที่ ๑๖ ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

ชื่อหัวหน้าพรรค นายอัมพร อัมพันธ์พงษ์

ชื่อของเลขาธิการพรรคการเมือง นายชดอ ทิพย์ประเสริฐ
ร้อยตรี สุวิทย์ ภรรณหุตฺตร

กำหนดนโยบายของพรรคการเมือง

อุดมคติ เพื่อเอกราชและอำรงไว้ซึ่งประชาธิปไตยอันบริบูรณ์

การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน
รัฐบาคต้องมาจากประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

นโยบาย พรรคปราบคอรัปชั่นเทอดทูนพระมหากษัตริย์อยู่เหนือ
สิ่งอื่นใด

นโยบายพิเศษ มีอุดมคติโดยตรงที่จะปราบปรามข้าราชการทุจริต
กอบโกยเงินทองของประชาชน และสร้างอำนาจบารมีความยิ่งใหญ่ให้
แก่ตน โกงเงินคงคลังของประชาชนใช้จ่ายไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ขอปฏิญาณว่าจะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมโดยเอาชีวิต
เข้าแลก สู้จนเด็ดขาดสุดท้าย

การดำเนินงานปราบคอรัปชั่น สมชิกของพรรคและประชาชน
เป็นผู้เสียหายให้รัฐบาล เป็นผู้เสียหายรัฐบาล ไม่ใช่รัฐบาลเพียง
ประชาชน ประชาชนจะต้องต่อต้านการทุจริตตามกระทรวงทบวงกรม
ที่มีการทุจริตเกิดขึ้นโดยตั้งหลักฐานมายังพรรค พรรคจะได้จัดการ

เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๖ ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

เสนอหลักฐานต่อนายกรัฐมนตรี และกรมตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อดำเนินการสอบสวนเป็นรายบุคคล และพรรคปราบคอร์รัปชันจัดกรรมการของพรรคไม่น้อยกว่า ๒ นายไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย เพื่อนำผลปราบคอร์รัปชันมาชี้แจงให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ด้วยการออกแถลงการณ์แจ้งต่อหนังสือพิมพ์และประชาชนเป็นครั้งคราว หากพรรคนี้มีโอกาสเป็นรัฐบาล จะออกกฎหมายการโกงทุกชนิดลงโทษอย่างหนัก

การค้าต่างประเทศ การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ มีดัมพ์สินค้าไม้ตรี
โดยทั่วไป การค้าขายกับต่างประเทศจะเปิดการค้าอย่างเสรี ทั้งนี้
มิให้ผิดจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศ

การอุตสาหกรรม การคมนาคม เปิดการอุตสาหกรรมหนักเบา
ให้กว้างขวางทั้งทางบกและทางน้ำ มีแนวความคิดที่จะขุดคลองคอคอดกระ
ทางตอนใต้ของประเทศ เพื่อเปิดการเดินเรือรับส่งสินค้าดำเนินการ
ขุดแร่อย่างจริงจัง เพื่อหาทางช่วยกรรมการให้มีความพออย่างมั่นคงใน
อนาคต ตลอดจนการขุดบ่อน้ำมันในประเทศ

การศึกษา พรรคมีนโยบายการศึกษา สร้างมหาวิทยาลัยชนบท
โดยให้สิทธิพิเศษแก่ประชาชนทั่วรัฐบาตไปดำเนินการและช่วยเหลือ
ในด้านทุนรอนตามที่ควร

เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๖ ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

การคลัง ยึดมั่นการคลังตามลำดับก่อนหลัง ตามความจำเป็น
ของประชาชน ยกฐานะการคลังเป็นสถาบันการบัญชีอย่างรัดกุม

การสาธารณสุข สถานพยาบาล สุขาภิบาล การอนามัย จะ
จัดการบริการแก่ประชาชนให้ทั่วถึงตลอดจนอุปกรณ์เวชภัณฑ์
ครบครัน

การเกษตร ดำเนินการทุกชนิดช่วยเหลือชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน
เพิ่มพูนผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ปดเปิดช่องทางผูกพันที่มีอยู่ให้
หมดไป

การค้า อำนาจศุลกากรต้องเป็นอิสระโดยเด็ดขาด ให้พิจารณา
ด้วยความยุติธรรมตามคัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การป้องกันประเทศ ทหารและตำรวจ ข้าราชการฝ่ายปกครอง
มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาอธิปไตยของชาติ ห้ามมิให้
ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง ทงนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของทหารตำรวจ และ
ข้าราชการฝ่ายปกครองมิให้ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองฝ่ายใด

ศาสนา บำรุงศาสนาทุกศาสนาให้เต็มอภาคกัน

การสังคม จะดำเนินการสังคมมิให้มีการเหลื่อมล้ำค่าสูง เช่น
คนจนถูกแบ่งแยกและเหยียดหยาม จะดำเนินการสังคมทุกชนิดให้
เต็มอภาคกัน

เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๖ ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

จึงประกาศให้ทราบ ตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๐๐

ศ. ไทยวัฒน์

ลงนามแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

๑. นายเม่งเจียง หรือเกียบุน แซ่เบ็ อยู่บ้านเลขที่ ๔๖๐ ถนน
ถูกหลวง ตำบลดีเยี่ยม อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร
๒. นายคินดอง หรือคก แซ่พว อยู่บ้านเลขที่ ๔๒๒ ถนน
พระสุเมรุ ตำบลบวรนิเวศน์ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร
๓. นายกิมเซ็ง แซ่โจว อยู่บ้านเลขที่ ๘๗๑ ถนนเจริญกรุง
ตำบลตลาดน้อย อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร
๔. นายเยงซัง แซ่เจ็ง อยู่บ้านเลขที่ ๔๗๑ ตรอกตั้งถักหิน ตำบล
รองเมือง อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร